



สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มอำนาจการและประชาสัมพันธ์  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐-๒๓๕๔-๓๓๘๘ ต่อ ๑๑๖ [www.nep.go.th](http://www.nep.go.th) E-mail: [nepproc@gmail.com](mailto:nepproc@gmail.com) Facebook : “ประชาสัมพันธ์ พก.”

พม.ศึกษางานคนพิการที่ญี่ปุ่น

## พม.ศึกษางานคนพิการที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผย ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2558 เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนโยบายด้านคนพิการและผู้สูงอายุ และศึกษาหาแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) บริษัท ISF Net เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านไอที ซึ่งมีพนักงานเป็นคนพิการจำนวนมาก สภาการศึกษาคนพิการ และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ตามแผนพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน บวกสาม โดยจะเน้นเรื่องการจ้างงานคนพิการ และการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ ซึ่งตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ มีกำหนดการพบปะหารือขอราชการกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนและกระแสโลกาภิวัตน์

วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ชงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกรมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นจำนวน 237 ล้านบาท ให้ กทม. เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการต่อไป สืบเนื่องมาจาก ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 ให้เพิ่มอัตราเบี้ยคนพิการจากเดิมรายละเอียด 500 บาทต่อเดือนเป็น 800 บาทต่อเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป ซึ่ง กทม.ได้เบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่ ต.ค. 2557 จนถึง ก.พ. 2558 โดยคาดว่า ก.ย. นี้จะใช้ทั้งสิ้น 511 ล้านบาท แต่ด้วยงบประมาณที่ กทม. ได้รับจำนวน 274.4 ล้านบาทยังคงขาดอยู่ 231.34 ล้านบาท ซึ่ง กทม.ตรวจสอบแล้วยังมีเงินคงเหลือเพียงพอถึง เม.ย. เท่านั้น ในส่วนนี้ทางสำนักงบประมาณก็ได้พิจารณาให้ส่วนงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จึงเห็นควรอนุมัติ 231.51 ล้านบาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เห็นว่า งบกลางมีจำนวนจำกัดประกอบด้วย กทม. มีการจัดเก็บรายได้ในส่วน กทม. เองจึง ขอให้ กทม. พิจารณางบประมาณ 2557 อีกครั้งว่ารายได้คงเหลือหรือไม่ แล้วก็ให้นำมาสนับสนุนงบเบี้ยคนพิการต่อไป.

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ พุทธศักราชที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หัวข้อข่าวเรื่อง พม. ศึกษางานคนพิการที่ญี่ปุ่น